

(1.6) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 8

การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการของบริษัทฯ เกี่ยวกับประเภทธุรกิจด้านพลังงานและด้านอื่นๆ

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	วัตถุประสงค์ที่แก้ไขเพิ่มเติม
<p>(6) ประกอบกิจการรับจัดและให้ซึ่งบริการตาม (ก) ถึง (ง) ดังกล่าวทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโรงงานสำหรับอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เช่น น้ำมันและก๊าซปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์ ปิโตรเคมีภัณฑ์ เหล็ก และเหล็กกล้า น้ำและทรัพยากรธรรมชาติ กรรมวิธีผลิตอาหาร การถลุงโลหะ กระดาษและเยื่อกระดาษ เกษษกรรมและการแพทย์ และที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับโรงงาน เช่น การควบคุมมลภาวะ การควบคุมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารคมนาคม</p> <p>(ก) ให้บริการทางการเป็นที่พักษาและบริการทางด้านวิศวกรรมทุกชนิดทุกประเภท</p> <p>(ข) ทำการออกแบบ ประดิษฐ์ ประกอบ จัดหา ตรวจสอบ ส่งมอบ ขายหรือซื้อ ให้เช่าและเช่าและซ่อมแซม ซึ่งเครื่องมืออุปกรณ์ทั้งชุด อุปกรณ์และเครื่องจักรทุกชนิดทุกประเภท</p>	<p>(6) ประกอบกิจการรับจัดหาและให้บริการตาม (ก) ถึง (ง) ดังกล่าวทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโรงงาน<i>และหรือ</i>สิ่งก่อสร้าง <i>และหรือ</i>สิ่งประดิษฐ์ใดๆ ตลอดจนเครื่องจักรอุปกรณ์ และเทคโนโลยีในการประกอบกิจการ สำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจประเภทต่างๆ เช่น ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ การกลั่นน้ำมัน และการแยกก๊าซธรรมชาติ พลังงาน พลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน การผลิตกระแสไฟฟ้า เชื้อเพลิงจากฟอสซิล เชื้อเพลิงสังเคราะห์ เชื้อเพลิงชีวมวล เชื้อเพลิงชีวภาพ พลังงานไฟฟ้าจากลม น้ำ และแสงอาทิตย์ ระบบกักเก็บพลังงาน ระบบลดแปรรูปและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Capture) เหล็ก และเหล็กกล้า น้ำ และทรัพยากรธรรมชาติ กรรมวิธีผลิตอาหาร การถลุงโลหะ กระดาษและเยื่อกระดาษ เกษษกรรมและการแพทย์ การคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ การเกษตรและอาหาร ความมั่นคงและการป้องกันประเทศ และที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมืออุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจทุกประเภท เช่น การจัดการสิ่งแวดล้อม การควบคุมมลภาวะ การควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม</p> <p><i>ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีอวกาศ เช่น อินเทอร์เน็ต ดาวเทียม ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent) เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง (Metaverse) ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) บล็อกเชน (Blockchain) ระบบเงินตราดิจิทัลเข้ารหัสลับ (Crypto Currency) และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น (Digital Assets) วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และ วิทยาการข้อมูล (Data Science)</i></p> <p>(ก) ให้บริการทางการเป็นที่พักษาและบริการทางด้านวิศวกรรมทุกชนิดทุกประเภท</p> <p>(ข) ทำการออกแบบ ประดิษฐ์ ประกอบ จัดหา ตรวจสอบ ส่งมอบ ขายหรือซื้อ ให้เช่าและเช่าและซ่อมแซม ซึ่งเครื่องมืออุปกรณ์ทั้งชุด อุปกรณ์และเครื่องจักรทุกชนิดทุกประเภท ระบบ ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์ม ที่ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</p>

(1.6) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 8

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	วัตถุประสงค์ที่แก้ไขเพิ่มเติม
<p>(ค) ทำการติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ ทั้งชุด อุปกรณ์ และเครื่องจักรและ ทำงานก่อสร้าง ทุกชนิดทุกประเภท ซึ่งโรงงานและ เครื่องมืออุปกรณ์อำนวยความสะดวก สำหรับ โรงงาน เช่น งานโยธา งาน สถาปัตยกรรม งานเกี่ยวกับไฟฟ้า งาน เครื่องปั้นดินเผา เครื่องวัด งานทำท่อต่างๆ รวมทั้งทำการบำรุงรักษาและปรับปรุงให้ดีขึ้น ตลอดจนทำงานอื่นๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องด้วย</p> <p>(ง) ให้บริการ ดูแลอำนวยความสะดวกหรือให้คำแนะนำปรึกษาในเรื่องการก่อสร้าง การปฏิบัติงาน และการบำรุงรักษาซึ่ง โรงงาน และ เครื่องมืออำนวยความสะดวกสำหรับ โรงงาน</p>	<p>(ค) ทำการติดตั้งติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ ทั้งชุด อุปกรณ์ และเครื่องจักร และทำการก่อสร้าง ทุกชนิดทุกประเภท ซึ่ง โรงงานและ สิ่งก่อสร้างทุกประเภท และเครื่องมืออุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับโรงงานและ สิ่งก่อสร้างทุกประเภท เช่น งานโยธา งาน สถาปัตยกรรม งานเกี่ยวกับไฟฟ้า งานเครื่องปั้นดินเผา เครื่องวัด งานทำท่อต่างๆ ระบบงานที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งทำการบำรุงรักษาและปรับปรุงให้ดีขึ้น ตลอดจนทำงานอื่นๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(ง) ให้บริการด้านการบริหารจัดการ ควบคุมดูแล อำนวยความสะดวกหรือให้คำแนะนำปรึกษาในเรื่อง การก่อสร้าง การปฏิบัติงาน การดำเนินการ การประกอบกิจการ และการบำรุงรักษา ซึ่ง โรงงานและสิ่งก่อสร้างและสิ่งประดิษฐ์ และ เครื่องมืออำนวยความสะดวกสำหรับ โรงงาน และการประกอบกิจการทุกประเภท</p>
<p>(14) ประกอบกิจการค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ก่อให้เกิดพลังงาน และ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง</p>	<p>(14) ประกอบกิจการค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ก่อให้เกิดพลังงาน และสถานี บริการน้ำมันเชื้อเพลิงและพลังงานอื่น เช่น สถานี ประจุไฟฟ้า (EV Charging Station) และสถานี ประจุก๊าซเชื้อเพลิงแอลพีจี(LPG) ก๊าซธรรมชาติอัด (CNG) ก๊าซชีวภาพอัด (CBG) ก๊าซไฮโดรเจน (Hydrogen) สถานีเปลี่ยนถ่านอัด อุปกรณ์ กักเก็บ พลังงาน (Battery Swapping Station) เป็นต้น</p>
<p>(17) ประกอบกิจการ โรงงานผลิตก๊าซ</p>	<p>(17) ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า และการผลิตไฟฟ้าระบบ พลังงานร่วม (Cogeneration) โรงกลั่นน้ำมัน โรง แยกก๊าซธรรมชาติ โรงงานผลิตก๊าซชีวภาพ ก๊าซ อุตสาหกรรมและก๊าซสังเคราะห์อื่นๆ โรงงานปิโตร เคมีและเคมีภัณฑ์ รวมถึงการประกอบโรงงาน อุตสาหกรรมและกิจการประกอบธุรกิจทุก ประเภทตามที่ระบุในวัตถุประสงค์ข้อ 6.</p>

(1.6) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 8

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	วัตถุประสงค์ที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง
(20) ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษาและ/หรือเข้าเป็นผู้ทำ การพัฒนาและดำเนินงานใน โครงการกลไกการ พัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) ใน โครงการประเภทและลักษณะต่างๆ	(20) ประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษา และ/หรือ เข้าเป็นผู้ทำ การพัฒนาและดำเนินงานใน โครงการเพื่อการใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ พลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียน และพลังงานอื่นใดเพื่อการลด การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
	(28) ประกอบกิจการผลิต ซื้อ ขาย ขายปลีก ขายส่ง แลกเปลี่ยน จำรับจ้าง หรือกระทำด้วยประการอื่น ซึ่งชีวมวล วัสดุหรือวัตถุดิบที่ใช้เกี่ยวกับการผลิต ผลิตภัณฑ์จากชีวมวลทุกชนิด ทั้งที่อยู่ในสภาพ วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
	(29) ประกอบธุรกิจบริการ การจัดการ การขนส่ง ขนถ่าย และกระจายสินค้า (ซึ่งสินค้าตามวัตถุประสงค์ของ บริษัท
	(30) ประกอบกิจการทุกประเภทเกี่ยวกับธุรกิจพลังงาน ทดแทนและพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบต่างๆ อาทิ พลังงานจากชีวมวล พลังงานจากขยะ พลังงาน แสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานความร้อนใต้พิภพ สารปรุงแต่งเชื้อเพลิง เป็นต้น
	(31) ประกอบกิจการป่าไม้ อาทิ การทำไม้ การปลูกสวนป่า เศรษฐกิจ และกิจกรรมทุกประเภทเกี่ยวกับผลิตผล และผลพลอยได้ที่ได้จากกิจการป่าไม้ เพื่อให้ได้มา ซึ่งวัตถุดิบสำหรับกิจการตามวัตถุประสงค์ของ บริษัท รวมทั้งการซื้อ จัดหา จำหน่าย นำเข้า ส่งออก ขอรับสัมปทาน และจัดให้ได้มาซึ่งสิทธิอื่นใดที่ เกี่ยวข้อง
	(32) ประกอบกิจการโรงงานแปรรูปไม้ โรงค้ำไม้ และ กิจกรรมทุกประเภทเกี่ยวกับผลิตผลและผลพลอยได้ที่ ได้จากการแปรรูปไม้
	(33) ประกอบกิจการทำสวน ทำไร่ เกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) เพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบใน กิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท รวมทั้งการซื้อ จัดหา จำหน่าย นำเข้า ส่งออก ขอรับสัมปทาน และ จัดให้ได้มาซึ่งสิทธิอื่นใดที่เกี่ยวข้อง